



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๕๙๕๘, ๕๐๕๖๕
ที่ มท ๐๒๐๗๔/ว๐๓๒๙๗ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การสำรวจแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

เรียน อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการ และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) โดยการเปลี่ยนผ่าน ๒ แนวทาง (๑) การเปลี่ยนผ่านทางวิชาการ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล สังเคราะห์บูรณาการ มีทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (๒) การเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม ๕ ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ เพื่อเตรียมคนไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสมบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่ร่วมคณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สำรวจแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น

๒. ให้หน่วยงานที่มีเครือข่าย/ภาคี/สมาคม ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประสานเชิญหน่วยงาน/เครือข่ายโดยตรง

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอให้หน่วยงานส่งแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม ทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในการประชุมครั้งต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน นายบัญชา ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๓๔๔ ๒๓๑๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย